

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๘๘ / ๗ น๕๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล
จังหวัดสตูล ๙๑๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง สำรองความต้องการฝึกอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มสำรองความต้องการฝึกอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เป็นโครงการสำคัญตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพในชุมชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ (New Skill) เพิ่มสมรรถนะ (Up Skill) หรือทบทวนทักษะ (Re Skill) ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพจบแล้วมีงานทำและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

ในการนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการสำรวจความต้องการฝึกอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และการดำเนินงาน โดยระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมฝึกอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ ชั้นเรียนวิชาชีพ และกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของตลาด และบริบทของชุมชนที่มุ่งเน้นไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง ตามแบบฟอร์มสำรองความต้องการฝึกอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งมายังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมส่งต่อให้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ พิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสตูล

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง

โทร ๐-๗๔๗๑-๑๔๔๙

โทรสาร ๐-๗๔๗๒-๑๔๑๓

E-mail : edu.satun.nfe@gmail.com



“เรียนดี มีความสุข”

แบบฟอร์มสำรองความต้องการฝึกอาชีพฯ

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการฝึกอบรมโครงการศูนย์กีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คำชี้แจง

1. ให้ สกร.ประจำจังหวัดทุกแห่ง/กรุงเทพมหานคร สำนักงานโครงการกีฬาเพื่อการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 กับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง (รวมถึงสถานศึกษาขึ้นตรงด้านอาชีพในพื้นที่จังหวัดของท่าน)
2. การจัดสรรงบประมาณต่อ 1 กลุ่มอาชีพ กลุ่มสนใจ ผู้เรียน 6 คน กลุ่มขึ้นเรียนวิชาชีพ ผู้เรียน 11 คน 1 อำเภอ 1 อาชีพ ผู้เรียน 11 คน
3. รวยอดกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมของจังหวัด

ที่	จังหวัด	หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด	กลุ่มสนใจ (ผู้เรียน 6 คน ต่อ 1 กลุ่มอาชีพ)		กลุ่มขึ้นเรียนวิชาชีพ (ผู้เรียน 11 คน ต่อ 1 กลุ่มอาชีพ)		1 อำเภอ 1 อาชีพ (ผู้เรียน 11 คน ต่อ 1 กลุ่มอาชีพ)		รวม เป้าหมาย (คน)
			เป้าหมาย (คน)		เป้าหมาย (คน)		เป้าหมาย (คน)		
รวมทั้งสิ้น									